

มติย่อคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

ครั้งที่ 5/2557 วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

คุณสมบัติคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการฯ และประธานที่ประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รายงานผลการดำเนินการจากมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2557

รายงานผลการดำเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้แสดงความประสงค์ขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด จำนวน 2 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สังขวดี และรองศาสตราจารย์นิติเดชน์ เชิดพุทธ ไปให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

บัดนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 193(3/2557) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในสังกัดหน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สังขวดี ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 นั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน จึงให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.5 การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะของส่วนราชการ

ด้วยปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการจัดหายานพาหนะโดยวิธีซื้อเพื่อใช้ในส่วนราชการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของพนักงานขับรถที่ไม่มีเพียงพอ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะของส่วนราชการเพื่อมีแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

1. กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรฐานเฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย ดังนั้น หน่วยงานอาจมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินรายได้) สังกัดหน่วยงานของตนเป็นพนักงานขับรถยนต์เพิ่มจากภาระงานเดิมได้ ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินรายได้) ดังกล่าวต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว.38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2557 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำกำหนดโดยหน่วยงานต้องมีคำสั่งในการมอบหมายภาระงานเป็นลายลักษณ์อักษร และหน่วยงานไม่สามารถมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นพนักงานขับรถยนต์ดังกล่าวได้เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวรายวันไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถขับรถยนต์ของส่วนราชการได้

2. หน่วยงานไม่สามารถอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของตน หรือสังกัดหน่วยงานอื่นยืมรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในกิจส่วนตัว

3. กรณีไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดผู้ที่ได้รับมอบหมายตาม 1. ต้องเป็นผู้ขับรถยนต์เท่านั้น และเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นกับรถยนต์ส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.6 แจ้งบุคลากรในสังกัดกรอกข้อมูลประวัติและผลงานส่วนบุคคลลงในระบบ Personal Biodata

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 วาระที่ 4.1 เรื่อง การพิจารณาระบบสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Biodata) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ในส่วนของระบบสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Biodata) และแจ้งให้บุคลากรคณะและหน่วยงานต่าง ๆ กรอกข้อมูลประวัติและผลงานบุคลากรให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นั้น

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้บุคลากรในสังกัดกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวและผลงานลงในระบบประวัติและผลงานส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร (Personal Biodata) URL : <https://nuis.nu.ac.th/person/> โดยมีคู่มือใช้งานระบบบนเว็บสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่ งานระบบสารสนเทศ e-mail : is@nu.ac.th หรือโทร 1546 ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างผู้เกษียณอายุราชการที่ดำรงตำแหน่งทางบริหาร พ.ศ. 2557

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงวางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างผู้เกษียณอายุราชการที่ดำรงตำแหน่งทางบริหาร พ.ศ. 2557 ไว้ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้อุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบที่ 2)

ด้วยกองบริหารงานวิจัย ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรที่ได้ผ่านการอนุมัติงบประมาณแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้อุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบที่ 2) ซึ่งในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์มีจำนวน 5 โครงการวิจัย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 400,000.- บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	ผู้ขอรับทุน	งบประมาณ
1.	การพัฒนาเกมแทนแอมร่วมกับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ (Augmented Reality Technology) เพื่อการเรียนรู้	ผศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ	80,000.- บาท
2.	ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการใช้ face book ในการเรียนการสอนรายวิชาการฟิสิกส์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์	80,000.- บาท
3.	การพัฒนาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะจิตวิสัยของนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	ผศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน	80,000.- บาท
4.	ผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	นายทะเลศ วงศ์นาม	80,000.- บาท
5.	การพัฒนาแบบเรียนด้วยบทเรียนบน Tablet PC ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ	ผศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง	80,000.- บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.9 ผลการประเมินวิทยากรและผลการประเมินโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้เป็นศูนย์อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ นั้น

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาครูขอรายงานสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 80 ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2557, เลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.

2557 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2557 และ เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2557 ผลการประเมินวิทยากรและผลการประเมินโครงการฯ ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.10 สรุปการดำเนินการโครงการทิศทางการวิจัยในศาสตร์สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ สำหรับนิสิตและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการทิศทางการวิจัยในศาสตร์ สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ สำหรับนิสิตและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยให้กับคณาจารย์และนิสิต ระดับปริญญาเอก และกำหนดทิศทางการวิจัยในศาสตร์สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยของคณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น

บัดนี้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้สรุปความรู้จากโครงการทิศทางการวิจัย ในศาสตร์สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ สำหรับนิสิตและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทิศทางการวิจัยในศาสตร์สาขาของคณะศึกษาศาสตร์ โจทย์วิจัยที่กำหนดต้องเป็น Frontier of Knowledge คือ เป็นแนวพรมแดนของความรู้ในศาสตร์ แต่ละสาขา ดังเอกสารประกอบการประชุม และสืบเนื่องจากโครงการดังกล่าว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และหัวหน้าภาควิชา ได้ปรึกษากันอย่างไม่เป็นทางการถึงการร่วมวางแผนผลักดันให้เขียนโครงร่างวิจัยเพื่อส่งเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่มีความเข้มข้น เปิดมานาน เกิดการสังเคราะห์งานวิจัยทั้งหมด 5 เรื่อง คือ งานวิจัยในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และงานวิจัยใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป

ทั้งนี้ งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการโครงการทิศทางการวิจัยในศาสตร์สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์สำหรับนิสิตและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.11 สรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ อภีพัฒนการศึกษา...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้มอบให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาบริหารและพัฒนการศึกษา พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ อภีพัฒนการศึกษา...จุดเปลี่ยนประเทศไทย เรื่อง “เปิดข้อมูลเส้นทางรายจ่ายด้านการศึกษาไทย : บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ” ณ ห้องประชุม Sapphire 204-205 ศูนย์ประชุม อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 นั้น

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นิสิตเข้าใช้ข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบประเด็นงานวิจัยที่กำหนดใน 2 ข้อใหญ่ 7 หัวข้อย่อย เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนรางวัลสนับสนุนนักวิจัยระดับปริญญาโท เรื่องละ 20,000 บาท ปริญญาเอก เรื่องละ 40,000 บาท โดยข้อเสนอโครงการวิจัยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า โดยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวิทยานิพนธ์

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.12 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องสัมมนา 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปลุกฝังจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครูให้แก่นิสิต ปลุกฝังการมีมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นหมู่คณะ และเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นั้น

บัดนี้ งานบริการการศึกษาได้สรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.13 สรุปโครงการจัดการความรู้ด้านกิจกรรมนิสิต (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี)

ด้วยงานนโยบายและแผนได้จัดโครงการจัดการความรู้ด้านกิจกรรมนิสิต (สำหรับนิสิตปริญญาตรี) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกิจกรรมนิสิต เพื่อให้นิสิตเข้าใจการถ่ายทอดความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติ และเพื่อให้นิสิตสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อการผ่านกระบวนการจัดตปัญญาศึกษา นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผนได้สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้ด้านกิจกรรมนิสิต (สำหรับนิสิตปริญญาตรี) เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอให้ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรถือปฏิบัติ ตามแนว ปฏิบัติของการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฏอัยการศึก

ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ประกาศใช้กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป นั้น เนื่องจากสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่ม และมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ด้วยการใช้อาวุธสงครามทำร้ายประชาชน จนได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดการจลาจลซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นั้น

มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอให้ประชาคมมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฏอัยการศึก โดยขอให้บุคลากรและนิสิตทุกคนถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฏอัยการศึก ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร มีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธการระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย
2. ขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ทำการประชาสัมพันธ์ห้ามเคลื่อนย้ายบุคลากรและนิตออกนอกสถานที่ อาทิ การศึกษาดูงาน เป็นต้น หากมีความจำเป็นขอให้รายงานกองทัพบกก่อน
3. ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ทำการควบคุมสื่อมวลชนทุกประเภท/ระบบสาธารณสุขภูมิภาค
4. ห้ามมิให้บุคลากรและนิสิต ร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อสื่อทุกประเภท
5. ขอให้ระงับการปลุกระดมประชาคมภายในหน่วยงาน
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ได้จัดตั้งจุดตรวจ ตามพื้นที่อย่างเข้มงวด อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกด้านการจราจร

7. ขอให้ทุกส่วนงานติดตามข่าวสารสถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัยโดยให้แจ้งกองทัพภาคที่ 3

8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร จะปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบ ขอให้กองกิจการนิสิตประกาศให้นิสิตรับทราบโดยทั่วกันต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

1.15 การยกร่างปฏิทินการจัดทำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2558

ด้วยช่วงนี้อยู่ระยะเวลาของการจัดทำการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2558 และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงานยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย นโยบายและปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำคำขอตังงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ซึ่งกองแผนงานได้ดำเนินการยกร่างปฏิทินการจัดทำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2558 ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.16 สรุปการประเมินผู้สอนโดยนิสิต ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินการสอนโดยนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อนำผลการประเมินแจ้งในที่ประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ได้รับทราบและพิจารณาให้แนวทางการดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.17 การรื้อถอนข้าราชการขอลาออกเพื่อเปลี่ยนสถานภาพไปบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ

ด้วยมีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ มีความประสงค์จะขอลาออกเพื่อเปลี่ยนสถานภาพไปบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ จำนวน ๒ ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.พาชื่น โปทัพ สังกัดภาควิชาวัสดุเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่มีแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การติดตามการดำเนินการจัดทำ มคอ.5 ของคณาจารย์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 วาระที่ 3.1 การติดตามการดำเนินการจัดทำ มคอ.5 ของคณาจารย์ และที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. ให้สรุปรายงานผลการติดตาม มคอ.5 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทุกครั้ง
2. กรณีถ้าอาจารย์ที่ยังไม่ได้ส่ง มคอ.5 หากมีปัญหาขอให้ภาควิชาและคณะเข้าไป

ช่วยเหลือ

3. ขอให้ส่ง มคอ.5 ให้ครบภายในเดือนหน้า
4. มอบหมายให้งานบริการการศึกษาทำหนังสือเวียนแจ้งให้ภาควิชาอีกครั้งหนึ่ง

บัดนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานบริการการศึกษาได้สรุปผลการติดตาม มคอ.5 ของ

ภาคเรียนที่ 1/2556 ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติการติดตามการดำเนินการจัดทำ มคอ.5 ของคณาจารย์ขอให้จัดทำ Workshop ภายในเดือน มิถุนายน 2557 นี้

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอสง่างโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8th International Conference on Educational Reform 2015 (ICER 2015)

ตามที่ ดร.อ้อมรจิต แป้นศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7th International Conference on Educational Reform 2014 (ICER 2014) ในหัวข้อ ‘Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives : นวัตกรรมทางการศึกษาและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ: จากมุมมองสากล’ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2557 ณ Huong Giang, Hue ประเทศเวียดนาม ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในปี 2558 (ICER 2015) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ในการนี้ ได้ดำเนินการ “ร่าง” โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8th International Conference on Educational Reform 2015 (ICER 2015) จึงขอเสนอที่ประชุม กรรมการประจำคณะพิจารณา ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มอบให้ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ไปพิจารณาในการเขียนโครงการฯ และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2. คณะศึกษาศาสตร์จะสนับสนุนงบประมาณสมทบสำหรับโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8th International Conference on Educational Reform 2015 (ICER 2015) จำนวน 300,000.- บาท

4.2 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 สำหรับไตรมาสที่ 2

ด้วยหน่วยการเงินและบัญชี ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2557 สำหรับไตรมาสที่ 2 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 สำหรับไตรมาสที่ 2
2. มอบให้ภาควิชาและหน่วยงานไปดำเนินการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

4.3 รายชื่อนิสิตผู้ได้รับรางวัลนิตยยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2556

ด้วย นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ นางสาวดวงนภา น่วมเจริญ และ นายพัชรกฤษฏี เนื้อไม้ นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลแนวคิดสร้างสรรค์ และรางวัลชมเชย จากการประกวดหนังสือ “คอมป่วยหรือคนป่วย” จากสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้มีมติจากการประชุมพิจารณาคัดเลือกนิตยยอดเยี่ยมและนิตยดีเด่นประจำปีการศึกษา 2556 มอบรางวัลนิตยยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมวิชาการให้แก่ นิสิตทั้ง 3 คน

ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นิสิตและจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ นิสิตอื่น ๆ ภายในคณะและมหาวิทยาลัย งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์จึงขอแจ้งรายชื่อนิสิตผู้ ได้รับรางวัลนิตยยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2556 ให้คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการส่งเสริม ศักยภาพนิสิตและการประชาสัมพันธ์ต่อไป

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ให้ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลนิตยยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2556
2. ให้นิสิตมารับรางวัลจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คนละ 500 บาท ในคราวประชุมครั้งต่อไป

4.4 พิจารณาเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม ปอมท. ประจำปี 2557

ตามที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติ อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ มีงานวิจัยที่ดีเด่น มีจริยธรรม คุณธรรม มนุษย์สัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ ให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” เป็นประจำทุกปีนั้น

ในการนี้ ปอมท. จึงประกาศเชิญชวนให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีทั้งสิ้น จำนวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาชีพสังคม สาขาวิชาละ 1 ท่าน ตามระเบียบที่ประชุมสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2557

ดังนั้น สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอให้คณะและวิทยาลัย ได้พิจารณาเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2557 ตามระเบียบ

หลักเกณฑ์ประกอบการประชุม โดยให้จัดส่งใบสมัครและผลงานให้กับสำนักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เพื่อสภาอาจารย์จะได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรวบรวมส่งให้กับ ปอมท. ดำเนินการต่อไป

มติ

ที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย เพื่อให้สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการต่อไป

4.5 ตารางสรุปการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

ตามที่งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมด้านพัฒนานิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือน เมษายน 2557 นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานโครงการกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์จึงขอรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือน เมษายน 2557 ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 แล้วให้นำผลการดำเนินโครงการไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานกิจกรรมในปีการศึกษา 2557
2. โครงการทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุตาม KPI และสอดคล้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ในด้านเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา

4.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556 ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมด้านพัฒนานิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือน เมษายน 2557 นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานโครงการกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์จึงขอรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้

ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการสโมสรมนิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556 ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือน เมษายน 2557 ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2556
2. มอบงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์นำข้อเสนอแนะ และแนวทางและวิธีการแก้ปัญหา ไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในครั้งต่อไป

4.7 รายงานการประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จด้านพัฒนานิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรมนิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556 ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมด้านพัฒนานิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานโครงการกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์จึงขอรายงานการประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จด้านพัฒนานิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการสโมสรมนิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556 ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบผลสรุปประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนานิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2556
2. มอบงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำผลการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2556 ไปพัฒนาเพื่อจัดโครงการพัฒนานิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2557 ต่อไป

4.8 สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี

ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตुरुประชีวิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี (วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2557) เป็นกิจกรรมตลอดทั้งปี ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ลักษณะกิจกรรม

- 1.1 การจัด Conference ในระดับ International ที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน
- 1.2 การจัดกิจกรรม Social Activity ที่จะแสดงความเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร
- 1.3 เปิดเวทีการประกวด Innovation
- 1.4 การจัด Exhibition โดยนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมที่เป็นในลักษณะการจัดงาน Expo
- 1.5 เวทีที่นักวิชาการพบผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรม
- 1.6 การระดมทุน
- 1.7 การจัดกิจกรรมโดยศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จ

2. จัดทำตราสัญลักษณ์ในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี โดยให้มีการประกวด

3. มอบให้คณะดำเนินการจัดกิจกรรมเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อส่วนกลางจะทำการรวบรวม

การจัดงานเป็นแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ให้คณะกำหนดกิจกรรมและเขียนแผนการดำเนินการภายใน 1 เดือน (ซึ่งกิจกรรมอาจจะเป็นของคณะหรือกลุ่มคณะก็ได้)

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการเขียนโครงการ เสนอที่ประชุมในคราวต่อไป โดยให้ผนวกรวมเอาโครงการในวาระที่ 4.1 เข้าไปด้วย
2. หากภาควิชามีโครงการ หรือการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ให้นำเสนอเพื่อผนวกรวมในการจัดทำโครงการ

4.9 พิจารณาตรวจสอบเอกสาร Prospectus ฉบับปริญญาโท

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเอกสาร Prospectus ฉบับปริญญาโท มาเพื่อให้คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งโรงพิมพ์ หากมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อความหรือต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนใด สามารถทำได้ในไฟล์ที่แนบมา หรือหากมิได้แก้ไขส่วนใด โปรดตอบกลับว่า “ดำเนินการต่อได้” ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เพื่อจะให้ทันส่งโรงพิมพ์ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

มติ

ที่ประชุมมอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.วาริรัตน์ แก้วอุไร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนธรร ช่วยตรวจสอบเอกสาร Prospectus ฉบับปริญญาโท โดยให้พิจารณาประเด็นศิษย์เก่า ความร่วมมือ และศูนย์พัฒนา แล้วส่งคืนมหาวิทยาลัยต่อไป

4.10 พิจารณา “ร่าง” การบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยงานนโยบายและแผน ได้นำมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ มาจัดทำ (ร่าง) การบริหารความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2557 คือ การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ), การประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามกรอบ TQF และ ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบตั้งเอกสารประกอบการประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2557 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงส่งให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

4.11 สรุปโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 2

ด้วยงานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการสรุปโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติมอบภาควิชาและหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557

4.12 รายงานผลการประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี การบริหารพัสดุ และด้านอื่น ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยได้ส่งการสอบทานเอกสารหลักฐานด้านการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี ด้านการบริหารพัสดุ และการใช้ยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2557 และได้มีการประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบการดำเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายวัสดุ ดังนี้

1. การเบิกจ่ายวัสดุให้เบิกจ่ายอาทิตย์ละ 2 ครั้ง คือวันจันทร์ และวันพุธ โดยให้เขียนใบเบิกวัสดุช่วงเช้า และรับวัสดุช่วงบ่าย
2. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุให้จัดซื้อจัดจ้างเดือนละ 2 ครั้ง ยกเว้นกรณีพิเศษเท่านั้น
3. มอบให้งานการเงินและพัสดุทำหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 16.05 น.